

Số: 07/BB-HĐND

Côn Đảo, ngày 26 tháng 6 năm 2017

BIÊN BẢN

Phiên họp thứ 11 Thường trực HĐND huyện (tháng 6 năm 2017)

I. THỜI GIAN, ĐỊA ĐIỂM, THÀNH PHẦN:

1. **Thời gian:** Vào lúc 08 giờ 00 phút, ngày 26/6/2017 (thứ Hai).

2. **Địa điểm:** tại Phòng họp UBND huyện.

3. Thành phần:

- Thường trực HĐND huyện gồm:

+ Ông Nguyễn Hoàng Tùng - Chủ tịch HĐND huyện (Chủ trì);

+ Ông Lê Minh Nhựt – Phó Chủ tịch Thường trực HĐND huyện;

+ Ông Trần Tấn Đạt – Phó Chủ tịch HĐND huyện;

+ Ông Phan Thanh Biên – Trưởng Ban KT-XH HĐND huyện;

+ Ông Châu Vũ – Trưởng Ban Pháp chế HĐND huyện;

- Khách mời tham dự gồm:

+ Bà Nguyễn Thị Trinh – Phó Trưởng Ban Kinh tế - Xã hội;

+ Bà Đoàn Thị Diệu Hiền – Phó Trưởng Ban Pháp chế, Tổ trưởng TDB số 1 HĐND huyện;

+ Bà Nguyễn Thị Thuỳ Trang – Tổ Phó Tổ đại biểu số 2;

+ Bà Trương Thị Lan Phương – Tổ Phó Tổ đại biểu số 3;

+ Ông Phùng Anh Huy – Tổ trưởng Tổ đại biểu số 4;

+ Ông Trần Văn Hoàng – Tổ trưởng Tổ đại biểu số 5;

+ Bà Huỳnh Thị Thanh Liên - Tổ Trưởng Tổ đại biểu số 6;

+ Ông Nguyễn Chí Công – Phó Giám đốc Đài Truyền thanh – Truyền hình huyện;-

+ Ông Trần Văn Duy – Phó Chánh Văn phòng HĐND và UBND huyện (Thư ký);

II. NỘI DUNG, DIỄN BIẾN PHIÊN HỌP:

* **Ông Trần Văn Duy:** tuyên bố lý do, giới thiệu thành phần tham dự và chủ trì của Phiên họp thứ 11 Thường trực HĐND huyện.

* **Ông Lê Minh Nhựt:** thông qua nội dung làm việc của Phiên họp thứ 11 Thường trực HĐND huyện (có Chương trình Phiên họp kèm theo).

1. Kiểm tra, rà soát việc chuẩn bị tài liệu kỳ họp thứ Tư HĐND huyện:

- Hiện nay một số báo cáo của UBND huyện là tài liệu phục vụ cho công tác thẩm tra của 02 Ban HĐND huyện cơ bản đã đủ còn 03 báo cáo chuyên đề của UBND huyện về Kế hoạch thực hiện Nghị quyết Hội nghị Ban chấp hành Đảng bộ huyện khóa IX về phát triển du lịch giai đoạn 2017-2020, tầm nhìn 2030; Báo cáo về công tác quản lý đầu tư công trên địa bàn huyện và Báo cáo về công tác quản lý quy hoạch – xây dựng trên địa bàn huyện, các cơ quan chuyên môn được UBND huyện giao tham mưu chưa hoàn thành. Về báo cáo của các cơ quan Tư pháp: Chi cục THADS huyện đã gửi báo cáo còn VKSND và TAND huyện chưa gửi; Văn phòng HĐND và UBND huyện rà soát, đơn đốc các cơ quan liên quan theo luật định gửi báo cáo theo Kế hoạch chuẩn bị kỳ họp để nếu đủ tài liệu thì các Ban HĐND huyện tổ chức họp thẩm tra trước thời gian dự kiến.

Nếu sắp xếp được, hai Ban họp vào ngày 5 và 6/7/2017 để Thường trực HĐND huyện bố trí thời gian tham dự. Tổ biên tập Công TTĐT đăng các tài liệu này lên Công TTĐT của HĐND huyện để đại biểu HĐND huyện và cử tri theo dõi, giám sát;

- Đề nghị đ/c Trần Tấn Đạt trong tuần này liên hệ Ban Thường trực UBMTTQ Việt Nam huyện ký ban hành Báo cáo tổng hợp ý kiến, kiến nghị của cử tri trước kỳ họp thứ Tư HĐND huyện, báo cáo này đ/c Đạt – Chuyên viên VP đã dự thảo sẵn và trên cơ sở đó Thường trực HĐND đã gửi công văn yêu cầu UBND huyện giải trình; đồng thời sắp xếp tổ chức buổi làm việc của Bộ phận chuyên trách HĐND huyện với Ban điều hành, Chi bộ khu dân cư số 2, 3 để tìm hiểu thật cụ thể về ý kiến phản ánh không công khai minh bạch trong công tác quy hoạch, khi người dân xin chuyển mục đích sử dụng đất thì không cho phép nhưng cán bộ thì được chuyển; trong ngày nghỉ khi Ban điều hành khu dân cư phát hiện trường hợp cất nhà trái phép trên đất nông nghiệp và có báo cho Đội Trật tự đô thị nhưng không có ai xuống kiểm tra, xử lý.

- Đề nghị 02 Ban HĐND huyện khẩn trương tổ chức giám sát theo Kế hoạch đã ban hành để Thường trực HĐND huyện đưa vào nội dung Báo cáo kết quả giám sát của HĐND huyện 6 tháng đầu năm 2017. Đồng thời xây dựng, ban hành Báo cáo của 02 Ban về kết quả công tác 6 tháng đầu năm 2017 và Báo cáo kết quả thẩm tra tài liệu, tờ trình, dự thảo nghị quyết kỳ họp theo Kế hoạch.

* **Ý kiến của bà Nguyễn Thị Trinh:** Phòng Tài chính – Kế hoạch đã gửi trước file word dự thảo Báo cáo tình hình thực hiện Nghị quyết của HĐND huyện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng – an ninh, phát huy dân chủ và thực thi pháp luật 6 tháng đầu năm và phương hướng, nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2017 để Ban KT-XH thẩm tra, nhưng cho tới nay UBND huyện chưa tổ chức họp tập thể UBND huyện để lấy ý kiến thông qua mà lại ký ban hành theo thẩm quyền riêng của Chủ tịch là không đúng. Trong báo cáo có nêu ra một số nguyên nhân dẫn đến tỷ lệ giải ngân các nguồn vốn đã được bố trí trong kế hoạch 2017 còn thấp nhưng không phân tích đánh giá, nhận định nguyên nhân chủ quan, khách quan cũng như đề ra giải pháp khắc phục cụ thể trong thời gian tới gây khó khăn cho Ban trong quá trình thẩm tra tài liệu của kỳ họp.

- Dự thảo Báo cáo của Ban thẩm tra về Quyết toán ngân sách huyện năm 2016 và tình hình phát triển KT-XH, đảm bảo QP-AN 6 tháng đầu năm 2017 cơ bản đã xong, đang kiểm tra lại số liệu cho chính xác trước khi gửi cho các thành viên của Ban nghiên cứu trước khi tổ chức họp thẩm tra tài liệu kỳ họp. Còn 03 Báo cáo chuyên đề của UBND huyện trình tại kỳ họp tới thời điểm này Ban vẫn chưa nhận được.

- Ngày 27/6/2017, Ban KT-XH sẽ tổ chức giám sát về công tác chăm sóc, bảo vệ sức khỏe trên địa bàn trong năm 2016 và quý I năm 2017 để báo cáo kết quả cho Thường trực HĐND huyện đưa vào nội dung báo cáo kết quả giám sát của HĐND huyện 6 tháng đầu năm 2017.

* **Ý kiến của bà Đoàn Thị Diệu Hiền:** đề nghị UBND huyện phải tổ chức họp tập thể UBND huyện để lấy ý kiến thông qua trước khi ký ban hành các báo cáo trình tại kỳ họp HĐND huyện, vì khi Ban tổ chức họp thẩm tra nhưng sau đó UBND huyện tiếp tục điều chỉnh số liệu báo cáo sẽ gây mất thời gian cho Ban phải thẩm tra lại từ đầu, số liệu không chính xác.

* **Ý kiến của ông Lê Minh Nhật:** UBND huyện không chấp hành đúng theo quy định của Luật Tổ chức chính quyền địa phương, từ đầu năm 2017 đến nay UBND huyện chỉ tổ chức họp tập thể UBND huyện được 02 lần. Một số báo cáo của UBND huyện trình tại kỳ họp thứ Tư HĐND huyện đã được ký ban hành khi không tổ chức họp tập thể UBND huyện lấy ý kiến thông qua mà ban hành theo thẩm quyền riêng của Chủ tịch trong khi hiện nay đang khuyết Chủ tịch và chưa được Chủ tịch UBND tỉnh giao quyền Chủ tịch UBND huyện là không đúng.

* **Ý kiến của ông Trần Văn Duy:**

- Báo cáo chuyên đề về Kế hoạch thực hiện Nghị quyết Hội nghị Ban chấp hành Đảng bộ huyện khóa IX về phát triển du lịch giai đoạn 2017-2020, tầm nhìn 2030: đã lấy ý kiến tập thể UBND huyện lần thứ 3, ngày 27/6/2017 sẽ họp tập thể UBND huyện lần cuối để thông qua. Còn 02 báo cáo chuyên đề về công tác quản lý đầu tư công trên địa bàn huyện và Báo cáo chuyên đề về công tác quản lý quy hoạch – xây dựng trên địa bàn huyện, hiện tại các cơ quan chuyên môn được giao tham mưu chưa chuyên qua.

3. Bàn về chuẩn bị cơ sở vật chất cho kỳ họp thứ Tư HĐND huyện:

* **Ông Trần Tấn Đạt:** đề nghị Tổ trưởng các Tổ đại biểu rà soát, nắm tình hình các thành viên của Tổ mình về tình trạng thiết bị vì hiện còn thời gian bảo hành để có trực trực thì yêu cầu đơn vị cung cấp đổi lại, về thao tác sử dụng thiết bị điện tử tin học để thu thập thông tin trên Cổng TTĐT của HĐND huyện cũng như việc tiếp nhận các thư mời, tài liệu của Thường trực và 02 Ban HĐND huyện qua email có thuận thực hay chưa, nếu chưa thì Thường trực tổ chức hướng dẫn lại.

- Văn phòng HĐND và UBND huyện kiểm tra lại đường truyền Wifi, đèn chiếu tại Hội trường UBND huyện để phục vụ cho kỳ họp HĐND huyện và chỉnh trang lại hệ thống chiếu sáng khuôn viên UBND huyện vào ban đêm,...

* **Ý kiến của bà Nguyễn Thị Trinh:** Đề nghị các đại biểu HĐND huyện khi nhận được thư mời, tài liệu của Thường trực hoặc các Ban HĐND huyện chuyển qua email, phải có ý kiến phản hồi lại để Thường trực và các Ban HĐND huyện biết đã nhận được hay chưa.

* **Ý kiến của ông Lê Minh Nhật:** vấn đề này, chiều ngày 03/7/2017 (thứ Hai) Thường trực HĐND huyện sẽ phối hợp với đ/c Cao Minh Tài – Chuyên viên Phòng Văn hóa và Thông tin huyện sẽ tổ chức rà soát, hướng dẫn lại cách thức, thao tác sử dụng cho các vị đại biểu HĐND huyện. ĐB nào có nhu cầu thì đến dự, Văn phòng gửi thư mời cho ĐB bằng 3 hình thức: email, giấy và đăng trên Cổng TTĐT của HĐND huyện, các vị Tổ trưởng thông báo và nhắc ĐB thuộc TĐB của mình.

* **Ông Nguyễn Chí Công báo cáo về công tác thông tin, tuyên truyền về kỳ họp thứ Tư HĐND huyện:**

- Thực hiện chỉ đạo của UBND huyện tại Công văn số 1458/UBND-VP ngày 20/6/2017 về thông tin, tuyên truyền về kỳ họp thứ Tư HĐND huyện, vừa qua Đài đã cho phóng viên đưa tin về các Hội nghị TXCT trước kỳ họp HĐND huyện, trong thời gian tới Đài sẽ xây dựng đưa tin về các cuộc họp của 02 Ban HĐND huyện về thẩm tra tài liệu kỳ họp; các buổi họp làm việc của Thường trực, các Ban HĐND huyện với UBND huyện và các cơ quan, đơn vị liên quan để chuẩn bị cho kỳ họp; xây dựng phóng sự phát trên Đài Truyền thanh – Truyền hình huyện về thời gian, địa điểm tổ chức kỳ họp thứ Tư của HĐND huyện, phản ánh về quang cảnh, không khí chuẩn bị cho kỳ họp,...

* **Ông Lê Minh Nhật ý kiến:** Đề nghị Đài Truyền thanh – Truyền hình huyện tổ chức thông báo, tuyên truyền về kỳ họp thứ Tư HĐND huyện như đã triển khai tại kỳ họp thứ Ba HĐND huyện và phối hợp Văn phòng HĐND huyện chuẩn bị và chiếu các clip trong giờ giải lao của kỳ họp thứ Tư HĐND huyện lên màn chiếu thay vì chiếu trên màn hình tivi để đại biểu HĐND huyện dễ theo dõi (trước mắt xây dựng nội dung clip trình chiếu về công tác giữ gìn vệ sinh môi trường, trật tự an toàn giao thông đường bộ và trật tự mỹ quan đô thị).

4. Về kiểm điểm nhiệm vụ công tác tháng 6 và dự kiến nội dung công việc tháng 7 năm 2017 của Thường trực và Bộ phận chuyên trách HĐND huyện (có dự thảo Báo cáo kèm theo).

* **Ý kiến của bà Nguyễn Thị Trinh:** về nội dung xây dựng và triển khai kế hoạch khảo sát việc di dời sang Chợ tạm và việc khởi công xây dựng Chợ Côn Đảo của Ban KT-XH trong tháng 7/2017 trong dự thảo báo cáo, đề nghị Thường trực HĐND huyện cho Ban KT-XH dời nội dung giám sát này sau khi tổ chức xong kỳ họp thứ Tư HĐND huyện.

* **Ý kiến của ông Lê Minh Nhật:** vấn đề này Ban KT-XH có thể xây dựng, phát hành Kế hoạch khảo sát trong tháng 7, qua tháng 8/2017 thì tổ chức khảo sát theo kế hoạch.

* **Ý kiến của ông Châu Vũ:** vừa qua Ban Pháp chế đã ban hành 04 Kế hoạch giám sát, dự kiến Ban sẽ tổ chức giám sát các đơn vị này trong 01 ngày rưỡi (sáng ngày 4/7/2017 giám sát CCTHA, chiều giám sát Công an huyện; Sáng 5/7/2017 giám sát VKSND và TAND huyện).

* **Ông Lê Minh Nhật thay mặt Thường trực HĐND huyện rút lại:**

- Ngày 27/6/2017 Ban KT-XH HĐND huyện triển khai giám sát về công tác chăm sóc, bảo vệ sức khỏe trên địa bàn trong năm 2016 và quý I năm 2017. Lưu ý khi giám sát Ban phải đề cập đến vấn đề đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm theo Nghị quyết chất vấn và trả lời chất vấn tại kỳ họp thứ Ba HĐND huyện khóa XI.

- Chiều ngày 15 giờ, ngày 03/7/2017 tổ chức rà soát, hướng dẫn lại cách thức sử dụng thiết bị điện tử tin học để thu thập thông tin trên Cổng TTĐT của HĐND huyện cũng như việc tiếp nhận, phản hồi email sử dụng cho các vị đại biểu HĐND huyện. Giao Văn phòng HĐND và UBND huyện tham mưu Thường trực HĐND huyện văn bản Thông báo gửi các đại biểu HĐND huyện về nội dung này.

- Ngày 4 và ngày 05/7/2017, Ban Pháp chế HĐND huyện triển khai giám sát theo 04 Kế hoạch đã ban hành đối với Công an huyện, Chi cục THADS, VKSND và TAND huyện.

- Ngày 5 và 6/7/2017, 02 Ban HĐND huyện nghiên cứu, tổ chức cuộc họp thẩm tra tài liệu kỳ họp thứ Tư HĐND huyện (nếu đã đủ tài liệu).

- Hiện tại UBND huyện đã có văn bản đồng ý cho ông Nguyễn Văn Tư – Trưởng Phòng Văn hóa và Thông tin huyện nghỉ việc theo nguyện vọng, theo quy định thì kỳ họp thứ Tư HĐND huyện tổ chức miễn nhiệm chức danh Ủy viên UBND huyện theo đề nghị của Chủ tịch UBND huyện (hiện tại chưa thực hiện được vì Chủ tịch UBND huyện đã từ trần mà việc đề nghị miễn nhiệm này thuộc thẩm quyền riêng của Chủ tịch UBND huyện) và theo quy định tại Điều 22 của Luật Tổ chức chính quyền địa phương về nhiệm vụ, quyền hạn của Chủ tịch UBND tỉnh “*giao quyền Chủ tịch UBND cấp huyện giữa hai kỳ họp HĐND cấp huyện*” tuy nhiên tới thời điểm hiện nay Chủ tịch UBND tỉnh vẫn chưa có văn bản giao quyền Chủ tịch UBND huyện. Nếu gần tới kỳ họp thứ Tư HĐND huyện, cơ quan có thẩm quyền về công tác cán bộ thì HĐND huyện sẽ bổ sung nội dung bầu bổ sung Chủ tịch và Ủy viên UBND huyện vào chương trình kỳ họp.

Phiên họp kết thúc vào lúc 10 giờ 20 phút cùng ngày.

THƯ KÝ PHIÊN HỌP



Trần Văn Duy

CHỦ TRÌ PHIÊN HỌP



Nguyễn Hoàng Tùng